

Công Cảnh Sát Dã Chiến (CSDC) là một tổ chức công an vũ trang thuộc Công Cảnh Sát Quốc Gia (CSQG) Việt Nam Cộng Hòa (VNCH). Ngoài việc trang bị vũ khí để tiêu diệt kẻ thù công an, Công Cảnh Sát Dã Chiến còn đảm bảo thêm các nhiệm vụ công an khác để trấn áp các cuộc bạo động và nhiễu loạn dân sự.



Đến đầu thập kỷ 1960, trong hai nhiệm vụ chính yếu đó, tất cả các sĩ quan Công Cảnh Sát Dã Chiến sau khi tốt nghiệp tại Học Viện CSQG, còn được gửi theo học trình khóa huấn luyện sĩ quan tại trường Bộ Binh Thủ Đức. Ngoài ra, sĩ quan và hạ sĩ quan Công Cảnh Sát Dã Chiến cũng còn làm nhiệm vụ đi theo huấn luyện các khóa và trấn áp bạo động, tác chiến rừng rậm, và tình báo tác chiến tại Mã Lai và Phi Luật Tân.

Đối với nhân viên Công Cảnh Sát Dã Chiến, sau khi tốt nghiệp khóa Công Cảnh Sát Căn Bản tại Học Viện, Vũng Tàu còn được huấn luyện thêm về quân sự và chuyên môn Công Cảnh Sát Dã Chiến tại Trung Tâm Huấn Luyện Công Cảnh Sát Dã Chiến Đà Lạt. Đây là trung tâm huấn luyện lớn nhất, chuyên huấn luyện phần căn bản Công Cảnh Sát Dã Chiến cho nhân viên công an sát công an để chuyển sang

Công Cảnh Sát Dã Chiến và huấn luyện tập thể công an trung đội cho tất cả các đơn vị Công Cảnh Sát Dã Chiến trên toàn quốc. Công Cảnh Sát Dã Chiến là thành viên chính yếu trong chiến dịch Phụng Hoàng. Với công suất lý thuyết là 16,500 quân, Công Cảnh Sát Dã Chiến được phân bố trí hoạt động tại thành thị cho tại nông thôn.

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG TẠI TRUNG ƯƠNG

Tại Sài Gòn có Bộ Chỉ Huy Khố Công Cảnh Sát Dã Chiến trực thuộc Bộ Tổng Lãnh Công Cảnh Sát Quốc Gia. Do nhu cầu công an để phù hợp với tình hình an ninh chung, Khố Công Cảnh Sát Dã Chiến nhiễu loạn đã được đổi tên. Năm 1969, Khố Công Cảnh Sát Dã Chiến được đổi tên là Khố Yểm Trừng Vũ Trang. Khố này có trách nhiệm quản trị và điểu hành theo hướng dẫn của hai tổ chức công an địa phương: tổ chức công Cảnh Sát Dã Chiến, tổ chức công Cảnh Sát Giang Công.

Công Cảnh Sát Chiếm VNCH

Tác Giả: Nguyễn Văn Linh

Thứ Sáu, 10 Tháng 8 Năm 2012 08:13

Năm 1972, Kh&#i Y&#m Tr&# Võ Trang m&#t l&#n n&#a đ&#c đ&#i tên thành Kh&#i Đ&#u Hành. Lúc n&#y Kh&#i Đ&#u Hành có 3 l&#c l&#ng võ trang đ&#i quy&#n, đó là l&#c l&#ng Cảnh Sát Chiếm, l&#c l&#ng Giang Cảnh và l&#c l&#ng Thám Sát t&#nh. Đ&#n năm 1973, Kh&#i Đ&#u Hành đ&#c đ&#i tên thành Kh&#i Hành Quân. Kh&#i Cảnh Sát Chiếm nguyên th&#y ngoài các phòng chuyên môn còn có Đ&#i Đ&#i T&#ng Hành Dinh và m&#t Chi Đ&#i Thi&#t Giáp g&#m 8 chiếm xa AM8. Chi Đ&#i n&#y ph&# trách an ninh Ngân Hàng Quốc Gia và an ninh vòng đai B&# T&# L&#nh CSQG. Bên c&#nh đó có hai bi&#t đoàn. Bi&#t Đoàn 5 CSDC có 12 đ&#i đ&#i tác chiếm, đ&#c ph&#i trí ho&#t đ&#ng trong kh&#p các qu&#n c&#a đô thành Sài Gòn và t&#nh Gia Đ&#nh.

Bi&#t Đoàn 222 CSDC là bi&#t đoàn t&#ng tr&# b&# c&#a B&# T&# L&#nh CSQG. Bi&#t đoàn này s&#n sàng tăng c&#ng y&#m tr&# ho&#t đ&#ng cho t&#t c&# các B&# Ch&# Huy CSQG đ&#a ph&#ng trên kh&#p lãnh th&# Vi&#t Nam C&#ng Hòa.

T&#ng s&# quân s&# c&#a 2 bi&#t đoàn này có trên 5,000 ng&#i. Nh&#ng thành tích quan tr&#ng và khó quên đ&#c đó là ho&#t đ&#ng c&#a hai bi&#t đoàn trong tr&#n chiếm T&#t M&#u Thân năm 1968. Các tr&#n đánh c&#a Bi&#t Đoàn 5 t&#i nhà th&# Cha Tam, nhà th&# B&#y Vàng, b&#n Ph&#m Th&# Hi&#n, Đ&#ng Ông C&# (Gia Đ&#nh). Tr&#n đánh tái chiếm đài phát thanh Sài Gòn do Thi&#u Tá N.T.X. (ch&# huy phó Bi&#t Đoàn 222) ch&# huy.

Vào nh&#ng ngày cuối tháng 4 năm 1975, chúng ta cũng th&#y các tr&#n đánh đ&# đ&#i c&#a Bi&#t Đoàn 222 do Thi&#u Tá N.V.T. ch&# huy t&#i Ký Thu Ôn, Quận 8 Sài Gòn. Ngoài ra, Bi&#t Đoàn 222 cũng t&#ng đ&#c đ&#u đ&#ng tăng c&#ng y&#m tr&# đ&# vây b&#t đ&#ng c&#p “Cua Vàng” t&#i ranh gi&#i hai t&#nh Ki&#n Phong và Châu Đ&#c.

Hình ch&#p t&#i Sài Gòn ngày 29 tháng 4/1975. Nh&#ng ng&#i lính Cảnh Sát Chiếm trên đ&#ng ph&# Saigon. Họ v&#n ch&#a tan hàng, và ti&#p t&#c ch&#ng tr&# mãnh li&#t đ&# b&#o v&# th&# đô đ&#n gi&# phút cuối. (HÌNH &#NH: s&#u t&#m)

Bi&#t Đoàn 222 cũng t&#ng đ&#c tăng phái B&# Ch&# Huy t&#nh Biên Hòa đ&# bao vây, b&#t tr&#n t&# ch&#c kinh tài c&#a C&#ng S&#n trong Làng Cô Nhi Long Thành. V&#i nhi&#m v&# truy lùng các t&# ch&#c h&# t&#ng c&# s&# C&#ng S&#n, Cảnh Sát Chiếm đã hành đ&#ng h&#t s&#c chính xác.

Sau 30 tháng 4 năm 1975, trong lúc chúng tôi b&# t&#p trung vào làng Cô Nhi Long Thành, chúng tôi đã g&#p l&#i m&#t cán b&# Vi&#t C&#ng n&#m vùng đã t&#ng b&# Cảnh Sát Chiếm b&#t gi&# tr&#c đây. Nay anh ta tr&# l&#i làng này đ&# ti&#p t&#c kinh tài cho Vi&#t C&#ng. Qua vi&#c bán chu&#i, t&#ng, chao, đ&#u ph&#ng, cho kho&#ng 3,000 viên ch&#c các c&#p c&#a chính quy&#n mi&#n Nam đang b&# t&#p trung c&#i t&#o t&#i tr&#i tù này.

T&# CH&#C VÀ HO&#T Đ&#NG T&#I Đ&#A PH&#NG

K&# t&# năm 1968 tr&# v&# tr&#c, các t&#nh và th&# xã bi&#t l&#p có 5 qu&#n hành chánh tr&# xu&#ng đ&#c

Công An Sát Dã Chiến VNCH

Tác Giả: Nguyễn Văn Linh

Thứ Sáu, 10 Tháng 8 Năm 2012 08:13

Thành lập một Đội Địch Công An Sát Dã Chiến với 4 trung đội tác chiến và một Ban Chỉ Huy Địch Địch. Thành và thành xã biệt lập nào có từ 6 quân trở lên để thành lập 2 đội Địch Công An Sát Dã Chiến.

Kể từ năm 1969 trở về sau, do nhu cầu yêu cầu chiến dịch Phòng Hoàng, Công An Sát Dã Chiến các đơn vị trên toàn quốc được tổ chức lại. Một thành và thành xã biệt lập chỉ còn lại một ban chỉ huy đội Địch và một trung đội trở lại đóng tại huyện cũ đội Địch. Tất cả các trung đội được đưa xuống hoạt động khắp các quân hành chánh của thành liên hệ. Một quân được bố trí một trung đội Công An Sát Dã Chiến.

Do đó, một đội Địch Công An Sát Dã Chiến chỉ có một thành lập với nhiệm vụ hay ít trung đội là tùy thuộc vào số quân hành chánh của thành địa phương. Thí dụ Địch Địch Công An Sát Dã Chiến có nhiệm vụ Trung đội nhất là Địch Địch 102-Công An Sát Dã Chiến Thừa Thiên. Địch Địch này có đội 13 trung đội, vì thành Thừa Thiên có thêm 3 quân hành chánh của thành xã Huế. Trong khi đó một đội Địch các biệt đoàn Công An Sát Dã Chiến chỉ có 4 trung đội như nhau.

Những thành quân quan trọng trong nhiệm vụ là tiêu diệt hoạt động của Công An Sĩ. Công An Sát Dã Chiến đã được tổ chức rất nhiều, thành nào cũng có, quân nào cũng có. Đây là một số kết quả điển hình mà đến hôm nay chúng tôi vẫn còn nhớ mãi.

Trong một đêm vào cuối năm 1972, một tiểu đội của Địch Địch 401 CSDC Địch Địch (Mở Tho) tổ chức một cuộc phục kích bên một bờ kênh nhỏ có cầu tre bắc qua. Trong trận này, họ bắt hơn 11 cán binh Việt Cộng, tịch thu được 10 súng AK và một súng nhỏ.

Địch Địch 410 CSDC Phong Dinh (Công An Thừa) trong một lần phục kích đêm tại rạch Bùn Bùn, Công An Thừa, đã tiêu diệt một toán Công An Sĩ, tịch thu một số vũ khí quan trọng khi đội phục kích dùng xuồng vận chuyển vũ khí qua sông.

Tại một trận Quãng Trại và Bình Long, Công An Sát Dã Chiến cũng làm tròn trách nhiệm của mình, cũng phạm, cũng đánh giết, cũng gian khổ như các đơn vị khác. Nói tại một trận Bình Long (trận chiến tại thị trấn xa An Lạc) thì cũng phải nói tại công của N.V.K. là đội Địch Địch của Địch Địch 302 Công An Sát Dã Chiến Bình Long tại đó. Công An Sát Dã Chiến cũng tổ chức tại An Lạc.

Khi được lệnh thăm BCH/CSQG Bình Long, tôi và Trung Tá D.T.Y được Bộ Tư Lệnh Sư Đoàn 5 BB đóng tại Lai Khê giúp đỡ đồng đội đi cùng trực thăng tại thành phố phi trường Xa Cam An Lộc. Chúng tôi đã được Trung tá L.V.T. (chức vụ trưởng của Cảnh Sát Quốc Gia tỉnh Bình Long) và Thi ú tá L.V.Đ. (chức vụ phó) ra đón bằng hai xe Honda 67, vì thành phố nát không còn nhà cửa, đường sá không còn số đăng xe Jeep được. Vì lúc đó Bộ Chỉ Huy Cảnh Sát Quốc Gia tỉnh Bình Long cũng không còn xe Jeep nào để đi.

Chúng tôi đã có dịp lưu lại một đêm tại bộ chỉ huy này được chúng tôi nhìn ngắm gian khổ của anh em Cảnh Sát Quốc Gia nói chung và của Cảnh Sát Dã Chiến nói riêng. Sau hơn một tháng di hành, toàn đoàn về thiêu hủy đống đổ nát, tổ chức ăn cho đoàn ngũ và cố gắng liên lạc với gia đình cũng bằng gián điệp.

Vai trò của một sĩ quan Cảnh Sát Dã Chiến hết sức phức tạp, không những phải am hiểu luật pháp mà còn phải quán triệt và quân sự. Tiêu diệt các sở hạ tầng Cộng Sản thì chức vụ bí thư tin tức tình báo của Cảnh Sát Địch Bội (CSĐB) hoặc các cơ quan bên dưới Cảnh Sát Dã Chiến có thể thi hành nhiệm vụ. Còn đối với các cuộc biểu tình và nhu cầu lo ngại dân sự thì Cảnh Sát Dã Chiến phải khéo léo, tinh nhuệ hơn và nhất là phải biết rõ quy định và trách nhiệm của mình.

Thật vậy, với nhiệm vụ thật hai này, Cảnh Sát Dã Chiến luôn luôn thi hành đúng mục và đúng luật. Bằng chúng là vào giữa năm 1973, Linh Mặc Trần Hữu Thanh từ Sài Gòn ra Quảng Ngãi xúi giục các sinh và dân chúng đưa ra phong trào biểu tình chống chính quyền. Vì sự nguy hiểm của tình hình quá đông nên ngoài Cảnh Sát Dã Chiến ra, với tinh thần Trung Ương còn đi đầu thêm quân đưa ra phong trào đấu tranh.

Kết quả của cuộc giết hại đám biểu tình này là đã làm một học sinh bị trúng đạn ở chân. Cha mẹ của học sinh bị nạn ngay đến kiến Cảnh Sát Dã Chiến đã bắt vào con họ. Nhờ qua cuộc đi tra mìn bí mật rằng Cảnh Sát Dã Chiến chỉ số đăng các đăng của chuyên môn số có nhũ lưỡng khiên, đơn côn, lưu đạn khói cay, vòi phun nước.

Và vì tầm mức bạo động ở đây luật pháp của cho phép Cảnh Sát Dã Chiến phải dùng đến vũ khí. Thêm nữa, giới nghiêm đoàn đấu tranh là để của súng Colt 45 mà Cảnh Sát Dã Chiến không

Công Nh Sát Dã Chi Công VNCH

Tác Giả: Nguyán Văn Linh

Thứ Sáu, 10 Tháng 8 Năm 2012 08:13

đác trang bá loái súng này. Do đó mà Công Nh Sát Dã Chián đã thoát khái bá qui trách làm sai luát pháp.

Rát tiác trách nhiám cáa Công Nh Sát Dã Chián cháa hoàn thành thì tháng 4 năm 1975 lái đán. Nháng ác váng cái tá, sáa đái đá bián lác láng Công Nh Sát Dã Chián trá thành mát lác láng vá trang lán mán nhát trong thái bình đá bá tan vá. Công Nh Sát Dã Chián cũng nhá các đán vá khác đác lánh á đầu trá vá đó đá tan hàng.

Thông tháng thì á các trung tâm huán luyán hay á bát cá đán vá Công Nh Sát Dã Chián nào, trác khi đác lánh “tan hàng” đáu hô to hai tiáng “cá gáng,” rái sau đó 5 hay 10 phút đán vá sá đác táp háp trá lái đá tiáp tác huán luyán hay đác phân chia công tác mái.

Thá nháng lán “tan hàng” này anh em Công Nh Sát Dã Chián không có hô to hai tiáng “cá gáng” náa. Các chián sĩ cánh phác “hoa màu đát” cáa Biát Đoàn 222 Công Nh Sát Dã Chián đang đánh nhau vái Viát Công tái Ký Thu Ôn (Quán 8 Sài Gòn) đã đác lánh trá vá háu cá biát đoàn, đá rái tá buông súng trác sán cá và giái tán tá đó.

Sau mát tháng ká tá ngày thua trán trá vá nhà, các sĩ quan và há sĩ quan Công Nh Sát Dã Chián cũng cùng sá phán vái các viên chác khác cáa chính phá VNCH, phái trình dián đá đác đáa vào các trái tù Công Nh Sát Dã Chián. Thông báo trên báo chí và đài phát thanh cáa Công Nh Sát Dã Chián, yêu cáu mái ngái trình dián “hác táp cái táo” chá cán mang theo thác phám, quán áo và tián bác đá dùng trong vòng mái ngày hoác mát tháng. Thá rái qua nhiáu năm tháng , thân phán cáa nháng ngái tù trong đó có nhiáu chián sĩ Công Nh Sát Dã Chián đã bá láu đá qua biát bao trái tù tá Nam ra Bác, rái tá Bác vào Nam.

Trái qua nháng năm tháng gian khá, đói rét, thiáu thán đá thá, và tinh thán luôn luôn bá đáa, mát sá chián háu Công Nh Sát Dã Chián đã ra đi vĩnh vián, mát sá may mán hán sau khi ra tù đã vát biên tìm đán bán bá tá do hián đang đánh cá á nhiáu nác trên thá giái, mát sá đông sau cùng đã đác ra đi theo dián H.O. hián đang cá trú rái rác trên các Tiáu bang cáa Hoa Ká.

Ngày nay ngái chián sĩ Công Nh Sát Dã Chián sáng xa quê háng ít có cá hái đá gáp nhau theo

Cơnh Sát Dã Chiến VNCH

Tác Giả: Nguyễn Văn Linh

Thứ Sáu, 10 Tháng 8 Năm 2012 08:13

đơnh kä hoäc trong các chuyän công tác täi các đän vä tä Quäng Trä cho täi Cà Mau nhä ngày nào. Cuäc säng näi xängäi làm chúng ta không có nhiäu thäi giä đä liên läc, trò chuyän, tâm tình khi xa xä. Nhäng thành qäa đät đäc trong quá khä nay chä còn là kä niäm. Dù thäi gian có lâu bao nhiêu đi chäng näa cũng không làm phôi phai đi tình nghĩa đäng đäi Cơnh Sát Dã Chiến. Chúng ta luôn luôn kính träng các bäc đàn anh, thäng män đàn em.

“Tä Quäc, Danh Dä, Trách Nhiäm” luôn luôn đäc chúng ta gìn giä và tôn träng. Khi không còn đän vä näa, thì dù đä bät cä näi nào, hoàn cänh nào, ngäi i Cơnh Sát Dã Chiến cũng luôn luôn tä hào là không bao giä đä mät đi danh dä cao quý cäa mình.